

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

มีผู้มาประชุม ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจำรงค์ ธงสันเทียะ	ประธานสภา	จำรงค์ ธงสันเทียะ	
๒	นายสุรศักดิ์ ศรีวิมลรังสี	รองประธานสภา	สุรศักดิ์ ศรีวิมลรังสี	
๓	นางสมคิด เทียงมาก	เลขาธิการสภา	สมคิด เทียงมาก	
๔	นายนรินทร์ เสียงบุญ	สมาชิก อบต.หมู่ ๑	นรินทร์ เสียงบุญ	
๕	นางสุวรรณ ณะรัตน์	สมาชิกอบต.หมู่ ๑	สุวรรณ ณะรัตน์	
๖	นายฮวง เขียรประดับสุข	สมาชิกอบต.หมู่ ๒	ฮวง เขียรประดับสุข	
๗	นายแดง หาญแจ้	สมาชิกอบต.หมู่ ๒	แดง หาญแจ้	
๘	นายมนตรี แซ่อ้อ	สมาชิกอบต.หมู่ ๓	มนตรี แซ่อ้อ	
๙	นางบัวไข ไม้แก้ว	สมาชิกอบต.หมู่ ๓	บัวไข ไม้แก้ว	
๑๐	นางจ้อย คงดี	สมาชิกอบต.หมู่ ๔	จ้อย คงดี	
๑๑	นางสำอาง จันตา	สมาชิกอบต.หมู่ ๕	สำอาง จันตา	
๑๒	นางสำลี วงษ์แก้ว	สมาชิกอบต.หมู่ ๕	สำลี วงษ์แก้ว	
๑๓	นายสายชล ขวัญบุญจันทร์	สมาชิกอบต.หมู่ ๖	สายชล ขวัญบุญจันทร์	
๑๔	นายยอด มณีรุ่ง	สมาชิกอบต.หมู่ ๖	ยอด มณีรุ่ง	
๑๕	นายไกรสิทธิ์ อ่อนสกุล	สมาชิกอบต.หมู่ ๗	ไกรสิทธิ์ อ่อนสกุล	
๑๖	นายบุญเหลือ ขอมีกกลาง	สมาชิกอบต.หมู่ ๗	บุญเหลือ ขอมีกกลาง	
๑๗	นายประยูร โกสูงเนิน	สมาชิกอบต.หมู่ ๘	ประยูร โกสูงเนิน	
๑๘	นายบุญโฮม มารวงศ์	สมาชิกอบต.หมู่ ๘	บุญโฮม มารวงศ์	
๑๙	นายประนอม พันธุ์เดช	สมาชิกอบต.หมู่ ๙	ประนอม พันธุ์เดช	
๒๐	นายเสน่ห์ คำทวิ	สมาชิก อบต. หมู่ ๙	เสน่ห์ คำทวิ	
๒๑	นายแก่น เงินมาก	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๐	แก่น เงินมาก	
๒๒	นายอืด เลขนอก	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๐	อืด เลขนอก	
๒๓	นายประสิทธิ์ หลอดทอง	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๒	ประสิทธิ์ หลอดทอง	
๒๔	นายนิติย์ มาแก้ว	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๒	นิติย์ มาแก้ว	
๒๕	นายสรารุทธิ์ กาฬปักขิณ	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๓	สรารุทธิ์ กาฬปักขิณ	
๒๖	นางนางน้อย ไม้แก้ว	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๓	นางน้อย ไม้แก้ว	
๒๗	นางอนันต์ สีสืบเชื้อ	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๔	อนันต์ สีสืบเชื้อ	
๒๘	นายถาวร คลังจัตุรัส	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๔	ถาวร คลังจัตุรัส	
๒๙	นายหนูแดง เฟื่องเนิน	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๕	หนูแดง เฟื่องเนิน	
๓๐	นางสุมาลี ดีชัย	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๖	สุมาลี ดีชัย	

๓๑	นายปรีชา ชนะชัย	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๖	-ลา-	
๓๒	นายประจง บัวศिला	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๗	ประจง บัวศिला	
๓๓	นายอนันต์ ไม้แก้ว	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๗	อนันต์ ไม้แก้ว	
๓๔	นายนิคม ชันบุตร	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๘	นิคม ชันบุตร	
๓๕	นางกงจักร จอกสูงเนิน	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๘	กงจักร จอกสูงเนิน	
	<u>ผู้เข้าร่วมประชุม</u>			
๑	นางสาวบานเย็น พรหมภักดี	นายก อบต.ละหาน	บานเย็น พรหมภักดี	
๒	นายอุดม พินิจกุล	รองนายก อบต.ละหาน	อุดม พินิจกุล	
๓	นางสาวเบญญาพร เลาลาด	เลขานุการนายก	เบญญาพร เลาลาด	
๔	นางชุขวัญ เงินจตุรัส	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔	ชุขวัญ เงินจตุรัส	
๕	นายสุบิน ชาวบัวใหญ่	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๓	สุบิน ชาวบัวใหญ่	
๖	นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์	ผู้อำนวยการกองคลัง	พิมพ์ใจ สุขจำนงค์	
๗	นายระวิน เครือธนาวิทย์	นักวิเคราะห์ฯ	ระวิน เครือธนาวิทย์	
๘	นางสาววรลักษณ์ แอ่งบัวใหญ่	หัวหน้าสำนักปลัด	วรลักษณ์ แอ่งบัวใหญ่	
	นางสุดาวดี ละอองเอี่ยม	ผู้อำนวยการกองส่งเสริม การเกษตร	สุดาวดี ละอองเอี่ยม	
๙	นางสาวโสภิตา ภักดี	ผช.นักวิเคราะห์ฯ	โสภิตา ภักดี	
๑๐	นายวิฑูรย์ พิกุล	นายช่างโยธาชำนาญงาน	วิฑูรย์ พิกุล	

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายจำรงค์ ชงสันเทียะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ละหาน กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ 1: เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายจำรงค์ ชงสันเทียะ : ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้กำหนดให้มีการกำหนดสมัยประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ไว้ ระหว่างวันที่

๔ - ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ มีกำหนด ๑๕ วัน นั้น

ในการนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงเชิญทุกท่านมาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาญัตติต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ในวันนี้

และมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้ประกาศ เรื่องระเบียบว่าด้วยการให้ ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เพื่อให้ประชาชนที่สนใจการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้มีโอกาสเข้ารับฟังการประชุมสภาและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้พิจารณาในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๑๑๗ วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ โดยวางระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมต้องทำหนังสือขออนุญาตเข้าฟังการประชุม และลงลายมือชื่อผู้ขอเข้าฟังการประชุมยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เพื่อพิจารณาอนุญาต โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ไม่น้อยกว่า ๑ วัน เมื่อประธานสภาอนุญาตแล้วให้ผู้ประสงค์ เข้าฟังการประชุมได้ กรณีที่มีผู้ขอเข้าฟังการประชุมเป็นหมู่คณะอาจให้ผู้แทนของหมู่คณะนั้นเป็นผู้ขออนุญาตก็ได้ทั้งนี้ต้องระบุถึงจำนวนและรายชื่อผู้ที่เข้าฟังการประชุมด้วย กรณีที่มีประชาชนยื่นความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมจำนวนมาก และไม่สามารถจัดให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมได้ทั้งหมด ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน พิจารณาอนุญาต ให้บุคคลหรือคณะบุคคลเข้าฟังการประชุมตามที่เห็นสมควรหรืออาจจัดให้ประชาชนรับฟังการประชุม ภายนอกห้องประชุมหรือในบริเวณใกล้เคียง โดยแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมทราบ กรณีที่มีผู้ประสงค์เข้าฟังการประชุม มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนไม่สามารถยื่นความประสงค์ ล่วงหน้าได้ ให้เป็นดุลยพินิจของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานเป็นผู้อนุญาต

ข้อ ๒ ผู้เข้าฟังการประชุมต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
- (๒) นั่งหรืออยู่ประจำในที่ที่จัดไว้สำหรับผู้เข้าฟังการประชุม
- (๓) ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย ไม่แสดงกิริยาอาการที่กระทำให้เสื่อมเกียรติของที่ประชุม หรือก่อความสงบเรียบร้อย ไม่พูดจา สนทนา ส่งเสียง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม
- (๔) ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บันทึกเสียง วิทยู-เทป หรืออุปกรณ์อื่นใดที่อาจรบกวนการประชุมได้
- (๕) ไม่นำอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในห้องประชุม
- (๖) ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปหรือรับประทานในห้องประชุม
- (๗) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่สั่งโดยชอบ ด้วยกฎหมาย

ข้อ ๓ ให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ดำเนินการ ดังนี้

- (๑) จัดทำแบบคำร้องขอเข้าฟังการประชุมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
- (๒) รวบรวมคำร้องขอเข้าฟังการประชุมเสนอให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานพิจารณาอนุญาต และแจ้งผู้ขอเข้าฟังการประชุมทราบ

(๓) จัดที่นั่งและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าฟังการประชุมตามความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ลงชื่อ นายจำรงค์ ธงสันเทียะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒: เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

นายจำรงค์ ธงสันเทียะ : มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขคำผิด ถูก รายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลละหานสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔
หรือไม่ เชิญครับ

ถ้าไม่มี ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวครับ

ที่ประชุม : มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เป็นเอกฉันท์ ๓๔ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๓.๑ การรับมอบอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นสาธารณประโยชน์

นายจำรงค์ ธงสันเทียะ : ขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
ประธานสภา

น.ส.บานเย็น พรหมภักดี : กรณี นายสถิตย์ ชนะชัย ได้บุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ โดยได้สร้างอาคาร
นายก อบต. สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่สาธารณะดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนตำบลละหานได้
ทำหนังสือแจ้งให้ นายสถิตย์ ชนะชัย ได้ออกจากพื้นที่พร้อมทั้งรื้อถอนอาคาร
สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวแล้วนั้น และนายสถิตย์ ชนะชัย ได้แจ้งมายังองค์การบริหาร
ส่วนตำบลละหานว่า ตนเองพร้อมบริวารยินดียื่นออกจากที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าว
แต่จะไม่รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง และประสงค์จะมอบอาคารสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้
เป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสร้างป้อมตำรวจแห่งใหม่แทนป้อมเดิมที่ถูกรื้อถอนออกไป
องค์การบริหารส่วนตำบลละหานและผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๑๓,๑๖,๑๗ จึงได้ประชุม
รับฟังความคิดเห็นกรณีดังกล่าว ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา โดยมีมติ
เป็นเอกฉันท์ คือ เนื่องด้วยตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อบต.ละหาน และชุมชน
ไม่ประสงค์รับมอบอาคารสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว และให้นายสถิตย์ ชนะชัย รื้อถอนอาคาร
สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวออกให้หมด และได้มอบหมายให้
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ดำเนินการทำหนังสือแจ้งไปยัง นายสถิตย์ ชนะชัย
ว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน และผู้นำชุมชนไม่ประสงค์รับมอบอาคาร
สิ่งปลูกสร้างดังกล่าว และให้รื้อถอนออกให้หมด จึงแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ละหานรับทราบ ขอให้ปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

นางสมคิด เทียงมาก : ในเรื่องการมอบอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นสาธารณประโยชน์ กรณีนี้เป็นกรณีที่ว่า การก่อสร้างในที่สาธารณประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการใด กล่าวคือ ปฏิบัติผิดกฎหมาย และการที่ อบต.เราจะรับสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีภาระติดพันธุในที่นี้ก็คือ เมื่อรับมาแล้วจะต้องมาดูแล บำรุงรักษา หรือว่าเป็นภาระติดพันธุในเรื่องของคดีความ เพราะว่าตอนนี้เราได้แจ้งให้เขารื้อถอนมาแล้วหลายครั้ง และเมื่อเขายังไม่รื้อถอน ทาง อบต.จึงได้ดำเนินการคดีความ คือ ร้องทุกข์กล่าวโทษไปยังสถานีตำรวจภูธรจตุรัส ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งเราก็ไม่สามารถจะรับสิ่งปลูกสร้างที่ผิดกฎหมายได้ แล้วก็ยังมีระเบียบที่เกี่ยวข้องอีกหลายประการ เป็นต้นว่า การจะรับเอาทรัพย์สินใดมาเป็นของ อบต.ได้ ก็ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภา อบต. และถ้าทรัพย์สินนั้นจำเป็นต้องรับมาในภารกิจ หรือว่า แผนงานโครงการของ อบต.ที่จะดำเนินการหรือไม่ ครุภัณฑ์นั้นจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน อยู่ในสภาพดี ในกรณีนี้ก็คือความประสงค์เขาจะให้ เป็นป้อมยามตำรวจ โดยสภาพตอนนี้เริ่มผุพังแล้ว หลังคาก็พัง การจะมาต่อเติมเพิ่มเติมเป็นป้อมยามตำรวจก็ดูไม่เหมาะสม โดยประเด็นปลูกสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการใด ถือว่าผิดกฎหมาย ซึ่งเราก็ไม่สามารถรับได้ อ้างตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๑/ว ๕๐๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงไม่ได้ทำัญัติมาขออนุมัติต่อสภาแต่อย่างใด เมื่อทางผู้บริหาร อบต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแล้วว่า การรับมอบทรัพย์สินนั้นไม่ได้ จึงได้ประชุม ผู้นำที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตอนนี้ทาง อบต.ละหานใต้แจ้งไปยัง นายสถิตย์ ชนะชัย ให้รับทราบแล้วว่าเราไม่สามารถรับได้ และยืนยันให้รื้อถอนออกจากพื้นที่ สาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ จึงนำเรียนมาให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานใต้รับทราบ

ที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ รายงานเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

นายจำรงค์ ธงสันเทียะ : ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ประธานสภาฯ

นางสมคิด เทียงมาก : เลขานุการสภาฯ

๑. ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อส่งเสริมอาชีพของหมู่บ้านในเขตสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (หมู่บ้านละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท) เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพ เป็นของตนเอง และมีรายได้เพิ่มขึ้น
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้สมทบเงินเพื่อเป็นเงินทุนในการส่งเสริมอาชีพเพิ่มเติมของหมู่บ้าน จำนวน ๑๔๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้อนุมัติงบประมาณเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ให้กับกลุ่มอาชีพของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ประจำปี ๒๕๖๒ ถึง ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) และ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้อนุมัติงบประมาณให้กับกลุ่มอาชีพ

ภายในหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบท้าย และยังมีเงินคงเหลือที่ยังไม่มี กลุ่มอาชีพยื่นโครงการเสนอขอจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ซึ่งประกอบไปด้วย หมู่ที่ ๑ บ้านละหาน และหมู่ที่ ๒ บ้านละหาน ในส่วนของหมู่ที่ ๘ บ้านโคกแพ่งพวย ไม่ประสงค์ขอกู้เงินหมุนเวียน

และเงินสมทบที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตั้งสมทบจำนวน ๑๔๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ทางกลุ่มอาชีพได้ดำเนินการส่งใช้เงินกู้ยืมครบเรียบร้อยแล้ว และไม่มีหมู่บ้านใดแจ้งความประสงค์จะขอกู้เงินดังกล่าว ยกเว้น หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหญ้าขาว ยกยื่นโครงการขอกู้ไว้จำนวน ๓๘,๐๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) สัญญา ๑ ปี

ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๗

จึงแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราบในการอนุมัติงบประมาณให้กลุ่มอาชีพ จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

และกรณีหมู่ที่ ๘ บ้านโคกแพ่งพวยไม่ประสงค์ขอกู้เงิน ให้นำเงินไปจัดสรรให้กับหมู่บ้านอื่น จึงแจ้งให้ทราบ ประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านใดที่ต้องการจะกู้ ก็สามารถยื่นกู้ได้ตามหลักเกณฑ์และระเบียบการกู้ยืมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔: เรื่องพิจารณาและถือปฏิบัติ

๔.๑ การพิจารณาอนุมัติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายจำรงค์ ธงสันเทียะ : ขอเชิญ เจ้าหน้าที่งบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ประธานสภาฯ

นางสมคิด เทียงมาก : เนื่องจากมีรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องจ่าย แต่ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และมีบางรายการตั้งไว้ไม่เพียงพอ และมีรายจ่ายบางรายการที่เหลือจ่ายหรือไม่มีความจำเป็นต้องจ่าย อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑,๐๑๒,๒๐๐.- บาท

๑.๑ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- โครงการติดตะแกรงกันนก ที่ทำการ อบต.ละหาน หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑๓๙,๕๐๐.- บาท
ปริมาณงาน

ตะแกรงกันนก ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๔ แผง

ตะแกรงกันนก ยาว ๓.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๔ แผง

รายละเอียดตามแบบ แพลน อบรม.ละหนานกำหนด

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ หน้าที่ ๒๐ ข้อที่ ๑

๑.๒ ค่าครุภัณฑ์

๑.๒.๑ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

-รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน จำนวนเงิน ๘๕๔,๐๐๐.-บาท
มีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๔ หน้า ๒๘ ข้อ ๑

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

๑.๒.๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๓ เครื่อง

จำนวนเงิน ๖๖,๐๐๐.- บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙
นิ้ว) จำนวน ๓ เครื่อง เครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน ๑ หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๙ MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

๑. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า
๒ GB หรือ

๒. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า ๒ GB หรือ

๓. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ
แสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย
ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

๑.๒.๓ ครุภัณฑ์สำนักงาน

- เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๔๒,๗๐๐.- บาท
มีคุณลักษณะ ดังนี้
- แบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ ๒๐ แผ่น ขนาดที่กำหนดเป็นแบบทำลายขั้นต่ำต่อครั้ง
ขนาดกระดาษหลังทำลายความกว้างระหว่าง ๓-๕ มิลลิเมตร และความยาวระหว่าง
๒๕-๔๐ มิลลิเมตร
ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

๒. โอนลด

จำนวน ๑,๑๐๒,๒๐๐.- บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง รายละเอียดคือ

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๒ บ้านโนนสง่า

ตั้งไว้	๑,๔๖๒,๖๐๐.-	บาท
เบิกจ่าย	๑,๐๕๐,๐๐๐.-	บาท
งบประมาณคงเหลือ	๔๑๒,๖๐๐.-	บาท
โอนลดครั้งนี้	๑๓๙,๕๐๐.-	บาท
คงเหลือ	๒๗๓,๑๐๐.-	บาท

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๘ บ้านหนองหญ้าข้าวนก

ตั้งไว้	๒,๓๙๗,๐๐๐.-	บาท
เบิกจ่าย	๑,๗๐๒,๐๐๐.-	บาท
งบประมาณคงเหลือ	๖๙๕,๐๐๐.-	บาท
โอนลดครั้งนี้	๖๙๕,๐๐๐.-	บาท
คงเหลือ	๐.-	บาท

๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๑ บ้านดอนละนาม

ตั้งไว้	๑,๑๒๔,๘๐๐.-	บาท
เบิกจ่าย	๘๔๐,๐๐๐.-	บาท
งบประมาณคงเหลือ	๒๘๔,๘๐๐.-	บาท
โอนลดครั้งนี้	๒๖๗,๗๐๐.-	บาท
คงเหลือ	๑๗,๑๐๐.-	บาท

๓. โอนลด

จำนวน ๕๘,๐๐๐.- บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดิน พร้อมลงลูกรัง สายหลังหมวดการทาง บ้านลี หมู่ที่ ๙

ตั้งไว้ ๑๗๔,๐๐๐.- บาท

เปลี่ยนแปลงวงเงิน ตาม ปร.๕ ๑๑๖,๐๐๐ บาท

โอนลดครั้งนี้ ๕๘,๐๐๐.- บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ หน้า ๒ ข้อ ๑

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

นายจำรงค์ ธงสันเทียะ : มีท่านใดสงสัย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ
ประธานสภาฯ

นายนิคม ชันบุตร : ในการโอนลดในครั้งนี้ ไม่ทราบว่ายอดคงเหลือเท่าไร ตามที่ตั้งงบประมาณโอนลดไว้
ส.อบต.หมู่ ๑๘ ๑,๑๐๒,๒๐๐ บาท แล้วการใช้จ่ายทั้งหมดได้รวมยอดแล้วหรือยัง ผมดูแล้วไม่เห็น
ยอดรวมว่าอยู่จุดไหน จึงขอคำชี้แจง

นางสมคิด เทียงมาก : ๑. ในส่วนของการโอนงบประมาณประจำปี ไปตั้งเป็นรายการใหม่ รวมทั้งสิ้น
เลขานุการสภาฯ ๑,๑๐๒,๒๐๐ บาท
๒. โอนลดจากงบประมาณโครงการก่อสร้างในข้อบัญญัติ ที่ผู้ยื่นเสนอราคา ได้เสนอราคา
ต่ำกว่าราคากลางแล้วคงเหลือ ๑,๑๐๒,๒๐๐ บาท
ในส่วนของข้อ ๓. โอนลด จำนวน ๕๘,๐๐๐ บาท เป็นการโอนลด จากโครงการ
ก่อสร้างที่เราจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๕๘,๐๐๐ บาท และการโอนลดเงินสะสม
ในครั้งนี้ก็กลับไปเป็นเงินสะสมโดยปริยาย เราจะดำเนินการจริงตามโครงการนี้
เป็นจำนวน ๑๑๖,๐๐๐ บาท นี่คือการโอน โอนเพิ่มในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ๒๕๖๔
สรุป โอนในข้อบัญญัติ จำนวน ๑,๑๐๒,๒๐๐ บาท
โอนลดจากโครงการจ่ายขาดเงินสะสม คือโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดิน พร้อมลง
ลูกรัง สายหลังหมวดการทาง บ้านลี หมู่ที่ ๙ ที่เราอนุมัติจ่ายขาดไป ๑๗๔,๐๐๐ บาท
พอช่วงค่านวนใหม่ ตาม ปร.๕ ออกมาแล้วได้งบประมาณแค่ ๑๑๖,๐๐๐ บาท
ก็เป็นการโอนลดในตัวโครงการนี้เอง เพราะฉะนั้นเงินที่โอนลด จำนวน ๕๘,๐๐๐
บาท ก็กลับคืนไปเป็นเงินสะสม เพราะรายการเงินสะสม ถ้าเราใช้ไม่หมด หรือว่าไม่ได้ใช้
ก็จะกลับคืนเป็นเงินสะสมโดยปริยาย

นายจำรงค์ ธงสันเทียะ : ที่ประชุม ก็ได้รับทราบตามที่ปลัดได้ชี้แจงนะครับ มีท่านใดสงสัยในส่วนไหนอีกหรือไม่
ประธานสภาฯ

นายนิคม ชันบุตร : ขอสอบถามเพิ่มเติมในส่วนของครุภัณฑ์รถบรรทุก ไม่ทราบว่าจะนำไปใช้ในส่วนใด
ส.อบต.หมู่ ๑๘ เนื่องจากทาง อบต.เราก็ซื้อไปแล้ว ๒ คัน

นางสมคิด เทียงมาก : ขณะนี้เราซื้อรถบรรทุกดีเซลไปแล้ว ๑ คัน ส่วนอีก ๑ คันที่เราจะซื้อ เป็นของส่วนงานคลัง ตามที่เราตั้งไว้ในข้อบัญญัตินั้นไม่สามารถซื้อได้ ก็เลยมาโอนตั้งรายการใหม่ในครั้งนี้

นายจำรงค์ ธงสันเทียะ : ที่ประชุม มีท่านใดสงสัยในส่วนไหนอีกหรือไม่
ประธานสภาฯ

นายประนอม พันธุ์เดช : ขอสอบถามในการโอนลดโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดิน พร้อมลงลูกรัง ส.อบต.หมู่ ๙ สายหลังหมวดการทาง บ้านสี หมู่ที่ ๙ จากงบประมาณเดิม ๑๗๔,๐๐๐ บาท เหลือ ๑๑๖,๐๐๐ บาท ซึ่งปริมาณงานก็เท่าเดิม และลดจำนวนงบประมาณลง ผลกลัวว่าจะไม่มีผู้รับเหมามาทำ เพราะราคาลดลงมาก

นายวิฑูรย์ พิกุล : โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายหลังหมวดการทาง บ้านสี หมู่ที่ ๙ ตั้งราคาไว้ ๑๗๔,๐๐๐ บาท คือ ราคานี้ทางกองช่างได้พิมพ์ผิด ซึ่งไปเอาราคาของหมู่ ๑๒ บ้านโนนสง่า มาใส่ แต่พอมาตรวจสอบอีกครั้ง พบว่าราคาผิด จึงได้นำเสนอสภาเพื่อพิจารณา โอนลด เพื่อให้มันตรงกับราคาจริง จากราคา ๑๗๔,๐๐๐ บาท เป็น ๑๑๖,๐๐๐ บาท

นายจำรงค์ ธงสันเทียะ : ที่ประชุม มีท่านใดสงสัยในส่วนไหนอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมครับ
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในครั้งนี้เป็นเอกฉันท์ ๓๔ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕: เรื่องอื่นๆ

นายจำรงค์ ธงสันเทียะ : มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ อย่างไร ขอเชิญครับ
ประธานสภาฯ

น.ส.บานเย็น พรหมภักดี : มีหนังสือจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา) ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๗.๑๐/๓๘๗๓ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ และร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๒๑
ด้วยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา) ได้รับหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๓.๒/๗๙๗๑ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ และร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๑๒๑ แจ้งว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)

ยังไม่คลี่คลาย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ และร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๑๒๑ ในพื้นที่ ๔ ภูมิภาค จึงให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สั่งการต่อไป

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา) พิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงขอส่งร่างกฎหมายลำดับรองดังกล่าว มาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่เว็บไซต์ www.dnp.go.th รายละเอียดตามคิวอาร์โค้ด

- นายจรรย์ ธงสันเทียะ : ขอเสนอความคิดเห็นว่า การรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในระบบเว็บไซต์นี้ ผมเชื่อว่าในตำบลละหานของเรานั้น คงไม่มีพี่น้องประชาชนไปใช้ระบบเข้าข้อมูล และแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์นี้ไม่ถึง ๓๐% แน่แน่นอน จึงมีความเห็นว่า เห็นควรให้ทาง คณะผู้บริหารได้ทำหนังสือไปยังส่วนงานที่แจ้งเรามา ว่าขอให้ขยายเวลาออกไป เมื่อสถานการณ์โควิดเบาบางและดีขึ้น แล้วค่อยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากพ่อแม่ พี่น้องประชาชนโดยตรงดีกว่า ถ้าไปออกความคิดเห็นทางเว็บไซต์ ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเข้าไม่ถึงแน่นอน และเราก็จะเสียโอกาส เพราะว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับ กรมอุทยาน กรมอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับบึงละหาน การ ทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าบึงละหาน
- นางสมคิด เทียงมาก : ในเรื่องของบึงละหาน เรื่อง พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชน โดยตรง ตอนนี้อย่างไรที่ไม่มีเหตุอันควรที่ว่า ถึงสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ยังไม่คลี่คลาย ก็ไม่มีเหตุอันควรที่จะต้องมารวบรวมความคิดเห็น เห็นควรทำหนังสือ แจ้งไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา) ว่าให้ชะลอเรื่องนี้ไปก่อน จนกว่า สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) จะคลี่คลาย แล้วจึงเปิดให้มีการประชุมชี้แจง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนโดยตรงได้ เพราะในประเด็นนี้ จะมีหลายคิวอาร์โค้ด รายละเอียดต้องพูดคุย ติความ ในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย ในส่วนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่จะเข้าไปอ่าน แล้วแสดงความคิดเห็นมันย่อมจะไม่ เข้าใจ ซึ่งจะต้องจัดประชุมชี้แจง ซึ่งประเด็นข้อกฎหมายนี้จะมีส่วนได้ ส่วนเสียอย่างไร จึงเห็นควรทำหนังสือแจ้งไปให้ชะลอไปก่อน จนกว่าจะจัดประชุมชี้แจงรับฟังความคิดเห็น อธิบายเป็นข้อๆ ได้
- นายประนอม พันธุ์เดช : เห็นควรให้ชะลอออกไปก่อน ตามที่ท่านปลัดชี้แจง เพราะหากให้เข้าไปแสดงความคิดเห็น ผ่านเว็บไซต์ พี่น้องประชาชนคงเข้าไม่ถึงข้อมูลแน่นอน และอาจทำให้เกิดความสับสนได้ ส.อบต.หมู่ ๙
- น.ส.บานเย็น พรหมภักดี : ทาง อบต.จะขอไปปรึกษากับทางนายอำเภอก่อน เนื่องจากเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ ที่ใช้ร่วมกันหลายตำบล ซึ่งรายละเอียดตามคิวอาร์โค้ดที่เขาส่งมาให้ จะมีเรื่องระเบียบ กฎหมายค่อนข้างเยอะ หากเราไม่ตอบได้ เขาจะถือว่าเราเห็นชอบตามที่เขาเสนอมา นายก อบต.

และแน่นอน หากให้พี่น้องประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ การเข้าถึงข้อมูลคงเป็นไปได้ยาก จึงเห็นควรทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา) ให้ชะลอออกไปก่อน จนกว่าจะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนได้โดยตรง

นางสมคิด เทียงมาก : แจ้งเรื่องย้ายโรงจอดรถที่อยู่ด้านข้าง หน้าสำนักงาน อบต. ไปไว้ฝั่งอาคารสำนักงาน
เลขานุการสภาฯ

หลังเล็ก เนื่องจากทาง อบต.ละหานได้รับอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างโรงจอดรถหลังใหม่ และจะทำการก่อสร้างบริเวณโรงจอดรถหลังเก่า จึงมีความจำเป็นต้องย้ายโรงจอดรถหลังเก่าไปไว้ฝั่งอาคารสำนักงานหลังเล็ก ซึ่งในการย้ายในครั้งนี้จะไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จะให้คนงานดำเนินการย้าย และจะไม่ได้แปรสภาพ จะยังคงเป็นโรงจอดรถเหมือนเดิม

ขอแจ้งอีกเรื่อง คือ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานกู้ชีพ กู้ภัย ซึ่งตอนนี้มีกระแสเสียงที่เรายังเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันในบางเรื่อง ในเรื่องของกู้ชีพ กู้ภัย จึงขอชี้แจงว่า ในส่วนของ อบต.เรามีภารกิจในเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานก็จะมีหลากหลาย เช่น งานภัยพิบัติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อุทกภัย วาตภัย ภัยจากธรรมชาติ หรือว่าอุบัติเหตุต่างๆ เช่น รถชน และอื่นๆ เช่น จับงู จับสัตว์มีพิษ รถเสียบนท้องถนน สามารถแจ้ง โทรสายตรง อบต.ละหาน หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงได้ งานป้องกันได้ทำป้ายบอกเบอร์ติดไว้ตามหมู่บ้านแล้ว จะมีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคน ในเรื่องของความเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ ที่เรียกว่าเหตุด่วน กรณีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล และเกี่ยวข้องกับระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข โดยการปฏิบัติงาน EMS หรือศูนย์ปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัย ในส่วนนี้ทาง อบต.เรามีรถ EMS จำนวน ๑ คัน มีบุคลากร จำนวน ๔ คน ที่ได้รับการฝึกอบรมการช่วยชีพเบื้องต้น และการประสานงานกับทางโรงพยาบาลโดยตรง ดังนั้นเวลาเกิดเหตุ เราจะต้องประสานกับโรงพยาบาล แล้วเขาจะให้คำแนะนำในการช่วยเหลือเบื้องต้น เริ่มตั้งแต่ว่าจะส่งรถคันไหนมาช่วย ในกรณีที่ว่าเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือว่าอุบัติเหตุฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็บบาดเจ็บ หรือว่าในส่วนของเหตุเจ็บป่วย เช่น หายใจไม่ออก หน้ามืด หรือว่ามีอันตรายเกี่ยวกับชีวิต เสี่ยงต่อชีวิต ให้โทรแจ้ง ๑๖๖๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีหลักสำคัญ ๙ ข้อ คือ

๑. เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติ และโทรแจ้ง ๑๖๖๙
๒. ให้ข้อมูลว่าเกิดอะไร มีผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บในลักษณะใด
๓. บอกสถานที่เกิดเหตุ เส้นทางจุดเกิดเหตุให้ชัดเจน
๔. บอกเพศ ช่วงอายุ อาการจำนวนผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ
๕. บอกระดับความรู้สึกตัว ของผู้ป่วย
๖. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดซ้ำ เช่น อยู่กลางถนน หรือรถติดแก๊ส
๗. บอกชื่อผู้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
๘. ช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
๙. รอทีมกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาล

จึงขอแจ้งให้ทราบ

นายประจักษ์ บัวศิลา : ช่วงนี้เป็นฤดูฝน เมื่อฝนตกมาทำให้มีน้ำท่วมขัง ไหลไม่สะดวก ช่วงบริเวณหน้าตลาด
ส.อบต.หมู่ ๑๗

ถึง ศาลเจ้าพ่อด่าน เนื่องจากมีขยะและสิ่งปฏิกูลอุดตันที่ท่อระบายน้ำเป็นจำนวนมาก

น.ส.บานเย็น พรหมภักดี : ทางกองช่างได้ดำเนินการออกสำรวจแล้ว
นายก อบต.

นางจ้อย คงดี : บริเวณบึงละหาน มีชาวบ้านนำขยะสิ่งปฏิกูลไปทิ้งเป็นจำนวนมาก
ส.อบต. หมู่ ๔

นายนิศย์ มาแก้ว : ขอสอบถามเรื่องไฟสาธารณะภายในหมู่บ้าน เมื่อไหร่ทางองค์การบริหารส่วนตำบล
ส.อบต. หมู่ ๑๒ ละหานจะไปซ่อมแซมให้


น.ส.บานเย็น พรหมภักดี : ขณะนี้ทางกองช่างกำลังดำเนินการออกซ่อมแซมที่ละหมู่บ้าน
นายก อบต.

นายจำรงค์ ธงสันเทียะ : มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดประชุม
ประธานสภาฯ


ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางสมคิด เทียงมาก)


เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประนอม พันธุ์เดช)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๙

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายนิคม ชันบุตร)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๑๘

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสาว อัง จันตา)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๕

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายจำรงค์ ธงสันเทียะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน